

Số: 511/TB-SYT

Đồng Nai, ngày 02 tháng 8 năm 2023

THÔNG BÁO

Kết luận hội nghị triển khai, rà soát thống nhất ý kiến góp ý đối với Đề án “Tăng cường chất lượng và nâng cao năng lực hoạt động cho tuyến y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2023 - 2030”

Căn cứ Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới và Quyết định số 2348/QĐ-TTg ngày 05/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án Xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới;

Thực hiện Thông báo Kết luận số 216/TB-UBND ngày 24/5/2023 của UBND tỉnh về Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng nghe Sở Y tế báo cáo về Đề án tăng cường chất lượng và nâng cao năng lực hoạt động cho y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2022-2023; trong đó, Giao Sở Y tế rà soát, đánh giá thực trạng y tế cơ sở, đề xuất các giải pháp để nâng cấp chất lượng hệ thống y tế cơ sở; đồng thời bảo đảm tiến độ trình HĐND tỉnh vào kỳ họp cuối năm 2023;

Trên cơ sở chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Y tế đã triển khai, khảo sát đánh giá về tình hình hiện trạng hoạt động của y tế cơ sở, từ đó tổng hợp xây dựng dự thảo Đề án “Tăng cường chất lượng và nâng cao năng lực hoạt động cho y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2023-2023”. Ngày 30/6/2023, Sở Y tế có Văn bản số 3350/SYT-KHTC gửi các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc Sở Y tế để xin ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết, Tờ trình đề án “tăng cường chất lượng và nâng cao năng lực hoạt động cho y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2022-2023”.

Trên cơ sở ý kiến góp ý của các đơn vị trực thuộc, Sở Y tế đã tổng hợp, điều chỉnh tiếp thu, bổ sung vào dự thảo Nghị quyết, Tờ trình, Đề án; để tiếp tục hoàn chỉnh Đề án; ngày 19/7/2023, Sở Y tế có Giấy mời số 436/GM-SYT gửi Trung tâm Y tế các huyện, thành phố và các trạm y tế xã phường thị trấn để tổ chức Hội nghị triển khai, rà soát thống nhất ý kiến góp ý đối với Đề án “Tăng cường chất lượng và nâng cao năng lực hoạt động cho tuyến y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2023 - 2030”

Tham dự hội nghị gồm có:

1. Sở Y tế

- Ông Nguyễn Văn Bình - Phó Giám đốc Sở Y tế, Chủ trì.

- Bà Võ Thị Ngọc Lắm - Phó Giám đốc Sở Y tế, Chủ trì.

- Bà Ngô Kim Thủy - Phó Chánh Văn phòng Sở Y tế;

- Bà Phạm Quang Thành - Phó Trưởng Phòng KHTC Sở Y tế;
- Ông Đỗ Văn Dũng - Phó Trưởng Phòng KHTC Sở Y tế;
- Ông Huỳnh Tú Anh - Phó Trưởng Phòng Nghiệp vụ Sở Y tế;

2. Trung tâm Y tế huyện, thành phố

- Ông Đỗ Minh Quang - Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Biên Hòa;
- Ông Trần Quý Thiện - Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Định Quán;
- Ông Nguyễn Văn Kiên - Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Xuân Lộc;
- Ông Trương Văn Rạng - Phó Giám đốc Trung tâm Y tế TP. Long Khánh;
- Ông Dương Minh Tân - Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Long Thành;
- Ông Nguyễn Đức Phước - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Trảng Bom;
- Bà Phạm Trương Khánh Giang - Phó Giám đốc TTYT huyện Tân Phú;
- Ông Nguyễn Văn Tấn - Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Cửu;
- Bà Nguyễn Thị Phương Dung - Phó Giám đốc TTYT huyện Cẩm Mỹ;
- Ông Nguyễn Văn Hồng - Phó Phòng KHNV TTYT huyện Nhơn Trạch;
- Vắng (Trung tâm Y tế huyện Thống Nhất).

3. Các Trường Trạm Y tế xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh;

Ông Nguyễn Văn Bình – Phó Giám đốc Sở Y tế phát biểu chỉ đạo hội nghị giao Phòng Kế hoạch – Tài chính trình bày báo cáo tóm tắt Đề án “tăng cường chất lượng và nâng cao năng lực hoạt động cho tuyến y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2023 – 2030”; trong đó, nhấn mạnh những điểm tiếp thu, giải trình, ý kiến góp ý của các đơn vị và sự cần thiết, thực trạng cũng như các giải pháp để thực hiện đề án. Phòng KHTC Sở Y tế báo cáo tóm tắt một số nội dung chính của Đề án cụ thể như sau:

Cơ sở pháp lý và sự cần thiết xây dựng đề án: Y tế cơ sở là nền móng của toàn bộ hệ thống y tế quốc gia, là lực lượng chủ lực giải quyết các vấn đề chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân; là nơi gần dân nhất, kịp thời phát hiện các dịch bệnh; triển khai các dịch vụ khám, chữa bệnh cơ bản; bảo đảm cho mọi người dân được chăm sóc sức khỏe cơ bản với chi phí thấp, đảm bảo mục tiêu "y tế dự phòng là then chốt, y tế cơ sở là nền tảng" mà Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã đặt ra với ngành y tế.

Y tế tuyến cơ sở ngày càng có vai trò quan trọng trong bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, đã góp phần quan trọng trong phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt trong phòng, chống dịch COVID-19 với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, giám sát, điều tra dịch tễ người đi đến từ vùng dịch. Tuy nhiên, nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân ngày càng cao, có những quy định mới được hành, cơ sở vật chất, nhân lực, trang thiết bị; trình độ, năng lực, kinh

nghiệm chuyên môn còn nhiều hạn chế, vì vậy đòi hỏi nhiều nỗ lực trong quản lý, chỉ đạo thực hiện và nhiều nhiệm vụ mới đặt ra cho ngành y tế. Y tế cơ sở vẫn chưa thực hiện tốt việc quản lý sức khỏe cá nhân, tầm soát phát hiện bệnh sớm, quản lý bệnh nhất là các bệnh mạn tính. Cơ chế tài chính còn bất cập thiếu thuốc cơ sở thuốc, năng lực cung ứng dịch vụ hạn chế, người dân chưa tin tưởng vào y tế cơ sở dẫn đến vượt tuyến trên. Các phần mềm còn phân mảnh, không thống nhất do không cùng nền tảng giải pháp kỹ thuật, phụ thuộc nhiều vào nhà cung cấp nên việc kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu còn gặp nhiều khó khăn. Để từng bước tháo gỡ những khó khăn trên, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Y tế rà soát tuyến y tế cơ sở, đặc biệt là tuyến y tế xã, phường, thị trấn để nâng cao năng lực hoạt động thực hiện trong giai đoạn 2023 – 2030 như: *Thu hút, đào tạo, nâng cao năng lực cán bộ y tế; sửa chữa, cải tạo, xây mới cơ sở vật chất; mua sắm trang thiết bị* với mục tiêu nâng cao chất lượng hoạt động tuyến y tế cơ sở hướng đến sự hài lòng người bệnh là vấn đề hết sức quan trọng và cần thiết nhất trong giai đoạn hiện nay.

Thực trạng cơ sở vật chất, trang thiết bị: Ban QLDAĐTXD tỉnh làm chủ đầu tư: Xây mới 05 trạm y tế trong giai đoạn 2023-2025 gồm trạm y tế: An Hòa, Bình Hòa, Phước Tân thuộc TTYT thành phố Biên Hòa và Phú Trung, Phú Lâm thuộc TTYT huyện Tân Phú. Ban QLDA các huyện, thành phố làm chủ đầu tư: xây mới 56 trạm y tế, sửa chữa 46 trạm y tế và giao cho Sở Y tế làm chủ đầu tư mua sắm bổ sung trang thiết bị y tế cho 20 trạm y tế xã, phường, thị trấn trong giai đoạn 2023-2025. Các dự án xây mới, sửa chữa, mua sắm bổ sung trang thiết bị dự kiến sẽ hoàn thành trong giai đoạn 2023-2025. Nhu cầu đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị trong giai đoạn 2023-2025: Tiếp tục Sửa chữa Trung tâm Y tế Long Khánh, Phòng khám ĐKKV Sông Ray và Khu điều trị Methadone của TTYT Long Thành và xây mới, sửa chữa 39 trạm y tế. Mua sắm bổ sung TTBYT cho 11 trung tâm y tế các huyện, thành phố với kinh phí hơn 141 tỷ, mua sắm bổ sung TTBYT cho 170 TYT với kinh phí hơn 48 tỷ chi tiết tại phụ lục của đề án.

Nhân lực: Trên cơ sở nhân lực hiện có của Trung tâm Y tế các huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn thì cần bổ sung cụ thể: tuyển dụng tuyến huyện khoảng 1.281 người, trong đó 212 bác sỹ (KCB 183 BS, DP 13 BS và Quản lý phục vụ chung 16 BS), 1.000 chuyên ngành y dược khác (KCB 865, DP 84 BS và Quản lý phục vụ chung 51). Đào tạo nhân lực chuyên ngành y dược: 314 người (sau đại học 154, Đại học 145, Cao đẳng 28). Nhu cầu tuyển dụng tuyến xã, phường, thị trấn khoảng 459 người, trong đó 45 bác sỹ và 414 chuyên ngành y dược khác. Nhu cầu đào tạo nhân lực chuyên ngành y dược: 118 người (Đại học 79, Cao đẳng 39).

Chuyên môn: Tuyển dụng: Chức năng nhiệm vụ: Thông tư số 07/2021/TT-BYT ngày 27/5/2021 của Bộ Y tế về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; danh mục kỹ thuật triển khai còn hạn chế, kỹ thuật mới chậm triển khai, Công tác đào tạo chuyển giao kỹ thuật theo quy định của Bộ Y tế còn gặp khó khăn. Tuyển xã: Với chức năng nhiệm vụ (Về y tế dự phòng, về khám bệnh, chữa bệnh; kết hợp, ứng dụng y học cổ truyền trong phòng bệnh và chữa bệnh, về chăm sóc sức khỏe sinh sản, về cung ứng thuốc thiết yếu, về quản lý sức khỏe cộng đồng, về truyền thông, giáo dục sức khỏe, y tế thông bản, tham gia kiểm tra y-

được tư nhân trên địa bàn xã, quân dân y, công tác quản lý nhân lực+ tài chính+ tài sản, công tác báo cáo, ứng dụng CNTT và một số nhiệm vụ khác do TTYT và UBND cấp xã giao) còn gặp khó khăn trong công tác khám chữa bệnh ban đầu, phòng chống dịch bệnh tại địa phương. Do khối lượng công việc nhiều, dân số đông, dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp: Tiếp tục đổi mới tổ chức bộ máy, cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính, phát triển nguồn nhân lực để nâng cao năng lực cung ứng và chất lượng dịch vụ của mạng lưới y tế cơ sở, bảo đảm cung ứng đầy đủ các dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh cho từng người dân trên địa bàn, cung ứng dịch vụ theo hướng toàn diện, liên tục, phối hợp và lồng ghép chặt chẽ giữa dự phòng và điều trị giữa các cơ sở y tế trên địa bàn và với tuyến trên, góp phần giảm quá tải cho các bệnh viện tuyến trên, bảo đảm công bằng, hiệu quả trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; góp phần cải thiện chất lượng nguồn nhân lực, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Có chính sách hỗ trợ nâng cao thu nhập cho cán bộ, nhân viên y tế cơ sở an tâm công tác. Cần xác định mục tiêu cụ thể các chỉ tiêu chỉ số như: Tỷ lệ Trung tâm Y tế huyện, thành phố thực hiện được tối thiểu 90% danh mục dịch vụ kỹ thuật của tuyến huyện, thành phố vào năm 2025 và 95% vào năm 2030; Ít nhất 95% số trạm y tế xã có đủ điều kiện khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế vào năm 2025 và 100% vào năm 2030; tỷ lệ Trạm Y tế thực hiện được tối thiểu 80% danh mục dịch vụ kỹ thuật của tuyến xã vào năm 2025 và 90% vào năm 2030; tỷ lệ 90% trạm y tế đạt Tiêu chí quốc gia về y tế vào năm 2025 và 100% vào năm 2030; phần đầu 95% dân số được quản lý, theo dõi sức khỏe vào năm 2025 và 100% vào năm 2030; Duy trì 100% trạm có bác sỹ hoạt động; đảm bảo 100% các cơ sở y tế xã, phường, thị trấn được đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ tốt cho công tác chuyên môn; 100% các cơ sở y tế y tế tuyến cơ sở có cán bộ cử đào tạo nâng cao trình độ theo kế hoạch bằng nhiều hình thức. Để đạt được các mục tiêu đó cần có các giải pháp thực hiện như: Tăng cường vai trò và trách nhiệm của các cấp uỷ đảng, chính quyền các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu ở địa phương; hoàn thiện mô hình tổ chức bộ máy và đổi mới phương thức hoạt động của y tế cơ sở; tăng cường nguồn nhân lực cho y tế cơ sở; tiếp tục đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị y tế; đổi mới chế tài chính cho y tế cơ sở và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tổ chức thực hiện.

Kinh phí thực hiện: Tổng kinh phí thực hiện Đề án tăng cường chất lượng và nâng cao năng lực hoạt động cho tuyến y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2023 – 2030 khoảng 516.522.600.000 đồng.

Qua báo cáo tóm tắt của Phòng Kế hoạch – Tài chính, Bà Võ Thị Ngọc Lắm – Phó Giám đốc Sở Y tế, Chủ trì triển khai một số nội chính cần góp ý trong đề án và đề xuất lãnh đạo Trung tâm Y tế các huyện, thành phố và các trạm y tế xã, phường, thị trấn cho ý kiến góp ý xây dựng đề án đúng hiện trạng, đúng trọng tâm mục tiêu của Đề án và đề xuất các giải pháp thực hiện (nếu có).

Sau khi nghe ý kiến của lãnh đạo Trung tâm Y tế các huyện, thành phố và các trạm y tế xã, phường, thị trấn và sự trao đổi thống nhất của các thành viên dự họp,

Ông Nguyễn Văn Bình và Bà Võ Thị Ngọc Lắm – Phó Giám đốc Sở Y tế, Chủ trì cuộc họp thống nhất kết luận như sau:

1. Trung tâm Y tế các huyện, thành phố và các trạm y tế xã, phường, thị trấn

- Chủ động thực hiện khắc phục những khó khăn về cơ sở vật chất trang thiết bị, rà soát những trang thiết bị, công cụ dụng cụ tại Trung tâm Y tế và các trạm y tế xã, phường, thị trấn; phân định rõ loại tài sản là công cụ, dụng cụ hay tài sản; đối với tài sản là công cụ, dụng cụ cũ, hư hỏng, sửa chữa nhiều lần không còn sử dụng được nữa lập danh sách và khẩn trương thực hiện thanh lý theo quy định.

- Đối với tài sản là tài sản cố định, máy móc thiết bị không còn sử dụng được nữa, đề nghị khẩn trương tổng hợp thực hiện thủ tục thanh lý tài sản công theo quy định tại Điều 29, Nghị định số 151/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật quản lý, sử dụng tài sản công.

- Chủ động phối hợp với Ban Quản lý dự án của huyện, thành phố đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án xây mới, sửa chữa, cải tạo; khẩn trương lập danh mục đầu tư mua sắm bổ sung trang thiết bị trong các dự án xây mới đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương. Lưu ý khi thực hiện cần căn cứ vào chức năng nhiệm vụ, nhu cầu thực tế, quy định Thông tư 28/2020/TT ngày 31/12/2020 của Bộ Y tế quy định về danh mục trang thiết bị tối thiểu của trạm y tế xã; Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định về tiêu chuẩn định mức, sử dụng máy móc trang thiết bị để xác định từng trạm y tế thuộc vùng nào, định mức sử dụng thiết bị tại trạm là bao nhiêu, từ đó rà soát đề xuất danh mục mua sắm bổ sung trang thiết bị cho phù hợp với quy định và nhu cầu thực tế.

- Đối với trường hợp Trung tâm Y tế và các trạm y tế cần sửa chữa, bổ sung TTBYT cấp bách để phục vụ kịp thời công tác khám chữa bệnh, phòng bệnh cho người dân trên địa bàn, Sở Y tế đề nghị sử dụng nguồn kinh phí hoạt động đã được cấp để chi cho hoạt động thường xuyên hoặc trong trường hợp thiếu hụt nguồn kinh phí thực hiện, có tờ trình đề xuất UBND huyện, thành phố hỗ trợ kinh phí để thực hiện sửa chữa, mua sắm bổ sung đúng quy định.

- Đề nghị Trung tâm Y tế huyện, thành phố và các trạm y tế xã, phường, thị trấn phải phân công, điều chuyển, bố trí nhân lực hợp lý để thực hiện nhiệm vụ và tạo điều kiện, sắp xếp để cử cán bộ tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được quy hoạch để đảm bảo tiêu chuẩn cán bộ theo quy định, tạo nguồn cán bộ có năng lực tại đơn vị, thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với viên chức, người lao động. Quan tâm, tạo môi trường làm việc tốt cho nhân viên y tế. Ngoài ra, Trung tâm Y tế huyện phải tăng cường liên hệ và tham dự ngày hội việc làm tại các trường Đại học y dược để phổ biến các chính sách, quảng bá hình ảnh của đơn vị và thu hút nhân lực đến làm việc.

- Đối với đề xuất, kiến nghị tổ chức bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ đề nghị Trung tâm y tế các huyện, thành phố tổng hợp và có văn bản đề xuất cụ thể gửi Sở Y tế xem xét quyết định.

2. Sở Y tế

- Văn Phòng: Căn cứ những khó khăn, vướng mắc, đề xuất của các đơn vị và các chỉ tiêu của đề án chủ động liên hệ với các đơn vị, cơ sở đào tạo tổ chức lớp bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ để khắc phục những khó khăn cho các trung tâm y tế huyện, thành phố và các trạm y tế xã, phường, thị trấn. Chủ động rà soát các tiêu chí, tiêu chuẩn để lập kế hoạch tuyển dụng, đào tạo cho phù hợp với định hướng phát triển của ngành cũng như là các giải pháp của đề án.

- Phòng Kế hoạch – Tài chính: Phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án xây mới, sửa chữa và mua sắm bổ sung trang thiết bị. Tiếp thu ý kiến góp ý của các Trung tâm Y tế các huyện, thành phố và các trạm y tế xã, phường, thị trấn điều chỉnh, bổ sung để hoàn chỉnh đề án. Tham mưu Ban Giám đốc văn bản chỉ đạo các đơn vị trực thuộc; đặc biệt là tuyển y tế cơ sở để khắc phục những khó khăn, vướng mắc về cơ sở vật chất, trang thiết bị trong quá trình thực hiện các dự án trong giai đoạn 2023-2025 và rà soát bổ sung nhu cầu trong giai đoạn 2023-2030 vào đề án.

- Phòng Nghiệp vụ: Trên cơ sở thực trạng những khó khăn của các đơn vị, cũng như mục tiêu cụ thể của đề án, chủ động xây dựng kế hoạch để nâng cao năng lực hoạt động cho tuyến y tế cơ sở; đặc biệt lưu ý về việc triển khai kỹ thuật mới, để phát triển danh mục kỹ thuật cho tuyến trung tâm y tế các huyện, thành phố và tuyến xã, phường, thị trấn. Chủ động lập kế hoạch “Tăng cường đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, nâng cao năng lực chuyên môn y tế xã, phường theo Quyết định số 1718/QĐ-BYT ngày 08/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế. Rà soát các trạm y tế theo Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2030 để đánh giá tỷ lệ cho phù hợp trong chỉ tiêu của dự án.

Trên đây là Thông báo Kết luận hội nghị triển khai, rà soát thống nhất ý kiến góp ý đối với Đề án “Tăng cường chất lượng và nâng cao năng lực hoạt động cho tuyến y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2023 - 2030”, đề nghị các phòng ban chuyên môn Sở Y tế và Trung tâm Y tế các huyện, thành phố và các trạm y tế xã phường thị trấn tổ chức triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (báo cáo);
- Các thành phần dự họp;
- Lưu: VT, KHTC.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Văn Bình